

BÁO CÁO

(Kết quả giám sát trên lĩnh vực Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014)

Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân huyện khoá VIII – Kỳ họp lần thứ 10, về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014; và kế hoạch giám sát năm 2014 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện. Từ ngày 10/6 đến ngày 13/6/2014, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện tổ chức giám sát một số lĩnh vực về kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2014, cụ thể như sau:

1/ Giám sát kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (từ khi triển khai đến nay); Chương trình, dự án hỗ trợ giống vật nuôi và cây trồng cho nhân dân (từ ngày 01/01/2013 đến 31/5/2014);

2/ Giám sát tình hình quản lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho nhân dân;

~~3/ Giám sát tình hình thực hiện các chương trình quốc gia, các đề án về giáo dục, chủ trương xã hội hoá, huy động đóng góp, sử dụng kinh phí xây dựng trong ngành giáo dục và chất lượng dạy và học năm học 2013-2014;~~

Phạm vi giám sát tập trung vào việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của HĐND huyện.

Căn cứ theo kế hoạch giám sát và thông báo thời gian, nội dung giám sát gửi đến các thành viên Đoàn giám sát và các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát trực tiếp và giám sát qua báo cáo để các đơn vị chủ động sắp xếp thời gian, chuẩn bị nội dung làm việc và gửi báo cáo theo yêu cầu cũng như tham gia làm việc cùng Đoàn giám sát của huyện.

Đoàn làm việc trực tiếp với Phòng Nông nghiệp-PTNT, Trạm Khuyến nông, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện và UBND các xã (Ia Hla, Ia Dreng). Và đi khảo sát một số Trường học trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở báo cáo của các Phòng ban chuyên môn, báo cáo của các xã, thị trấn và kết quả khảo sát một số cơ quan, đơn vị. Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả như sau:

I/ Kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (từ khi triển khai đến nay); Giám sát các chương trình, dự án về hỗ trợ giống vật nuôi và cây trồng cho nhân dân (từ ngày 01/01/2013 đến 31/5/2014):

